

กฟภ.ยะลาแต่งตั้งท่าม่วงแปรรูป

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 มิ.ย. ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)จังหวัดยะลา ถนนสาย 15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กฟภ.ยะลา และ กฟภ.ภาคใต้เขต 3 กว่า 150 คน พร้อมใจกันแต่งกายชุดสีดำ ถือป้ายคัดค้านนโยบายการแปรรูป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นบริษัทอาร์พีเอส (RPS หรือRegional Power System Company) โดยมี สมชาย อักษรภักดิ์ ประธานสหภาพแรงงาน กฟภ.ภาคใต้ เขต 3 อ่านแถลงการณ์คัดค้าน โดยมีข้อความคัดค้านโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นการกระทำโดยเร่งรีบรวรัด ไม่โปร่งใส ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ หรือให้โอกาสให้พนักงานหรือส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสได้ชี้แจง แสดงเหตุผล หรือรับทราบปัญหา ข้อดีข้อเสียของโครงการดังกล่าว พร้อมชี้แจงว่า ประชาชน และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และจะขอคัดค้านอย่างสุดความสามารถ และจะคัดค้านการจัดตั้งบริษัทอาร์พีเอสอย่างเป็นรูปธรรม และทุกภาคส่วนต่อไป

นายสมชาย เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อต้องการให้รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นของประชาชนอยู่กับประชาชนต่อไป หลังจากมีข่าวแปรรูปเป็นบริษัท ในส่วนของพนักงานเองก็มีความรู้สึก เพราะรัฐวิสาหกิจนั้นจะมีนายจ้างคือรัฐบาล และประชาชนคือเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด เพราะฉะนั้นทุกวันมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เป็นของประชาชนอยู่แล้ว ไม่จำเป็นที่จะโอนไปเป็นรูปของบริษัท ที่ผ่านมามะเห็นการแปรรูปเป็นบริษัทน้ำมัน ซึ่งวันนี้เมื่อไปอยู่ในรูปของบริษัทเอกชน อำนาจการต่อรองก็ยากต้องยอมรับผลกระทบอย่างเฉียว ไฟฟ้าที่เช่นกันต้องอยู่กับประชาชน เพราะไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ แต่ถ้าเมื่อไหร่การไฟฟ้าไปอยู่ในมือเอกชน ก็ต้องแบกรับภาระกำไรขาดทุน หากมีต้นทุนสูงก็ต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นแน่นอน ซึ่งยังไม่ทราบแน่นอนว่าบริษัท อาร์พีเอสที่ตั้งขึ้นจะมารับผิดชอบหรือเปล่า ในฐานะสหภาพแรงงาน และผู้บริหารทั้งหมดเป็นห่วง เพราะจะให้ไฟฟ้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลายด้ามขวานไปอยู่เป็นบริษัท แต่ในอีก 70 กว่าจังหวัดยังอยู่กับการไฟฟ้า จึงเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้

“ผลเสียที่เราจะพบแน่หากมีการแปรรูปเป็นบริษัทคือ ปัจจุบันผลการประกอบการในพื้นที่ขาดทุน ไฟฟ้าจะต้องแบกรับภาระ เอาผลเฉลี่ยจากที่อื่นที่มีกำไรมาช่วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ไกล ๆ ค่าติดตั้งไม้ก็ไม้คุ้มกับค่าไฟที่ได้รับ หากวันไหนแปรรูปเป็นบริษัท เชื่อได้เลยว่าการลงทุนแบบนี้ไม่มีอย่างแน่นอน เพราะบริษัทต้องลดต้นทุน และต้องขึ้นค่าไฟแน่นอน ส่วนกำไรที่ได้จะนำเข้รัฐอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามได้รับทราบ ว่า ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบเรื่องนี้แล้ว และได้สั่งให้ชะลอ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีหลังจากนี้ไปการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานนั้น ทางสหภาพแรงงาน ก็จะขอดูทิศทางของรัฐบาลว่าจะออกไปในทิศทางใดอีกครั้ง” นายสมชาย กล่าวทิ้งท้าย.